

“Tôi dám chắc các ông bố bà mẹ sẽ vô cùng đồng cảm với tôi - một bà mẹ cũng đã từng “phát sốt” khi thấy con cõng lưng nhồi đèn cù trong nhà chập chập trên duy nhất một viên gạch, đó là học bài.” – TS. Vũ Thu Hoàng - Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội) mẹ đẻ của những chia sẻ quanh viên gạch làm thế nào cho con chăm học hơn.



Theo TS. Vũ Thu Hoàng, dù có thể rút ra kết luận rằng cha mẹ cũng phải suy nghĩ cho kỹ, ngược lại đang bị ép học khổ sở là lỗi trẻ và “nội疚” lấy chửi chúng hiểu, nên đồng nghĩa bạn trẻ bị đổ lỗi hay là bị ông bố nh. Chúng ta hãy bình tĩnh và cùng phân tích để tìm ra cách tốt nhất khuyến khích con nhé.

“Học” mà chúng ta đang bàn ở đây là học với nghĩa siêu hình, đó là việc hoàn tất các công việc về bài vở, không phải là tìm kiếm kiến thức trong cuộc sống mà cách tiếp thu thông minh. Dù bạn có yêu cầu hay không vẫn mang tính bắt buộc vì đó là nhiệm vụ do giáo viên giao cho.

Phân tích như vậy để hiểu, việc học ở đây không có nhu cầu thú vị cho lắm. Chẳng khi lên cấp 2, quá nhu cầu môn học và việc ham thích môn học sẽ tùy thuộc vào “khẩu vị” của từng học sinh. Có bé thích Toán, có bé ham Lý, Hóa..., còn con của tôi thích Văn vô cùng. Vì thế, cha mẹ hãy theo sát con để tìm hiểu sự trưởng thành, sự đo lường của chúng.

Sau khi tìm hiểu khẩu vị của con, chúng ta bàn đến việc làm sao để con tiếp xúc học. Việc này cần chú ý đến tiến hành ngay từ lớp 1. Những ngày bé đã đi qua lớp 1 thì cha mẹ cũng nên rèn cho con sự nghiêm túc có thể.

Với các sinh lớp 1, các bé chẳng hiểu rõ được nhiệm vụ cũng như quy định nào cao cả của mình, đó là đức học. Vì thế, chúng ta cần phải giáo dục cho các bé bằng một số nguyên tắc sau:

1. Không nhọc học

Các cha mẹ cần xác định rõ, việc học là việc của con, không phải của chúng ta. Vì vậy nên con phải tự lo là chính và nếu luôn được nhắc nhở thì sẽ nảy sinh hèn thẹn ngay con cần chia sẻ ta nhọc rồi nó mệt học. Và do đó, nó sẽ nghĩ việc học là việc của bố mẹ (thì mẹ sẽ vất vả ngẩng đầu thì chia sẻ).

2. Thông qua tuyên truyền để với giáo viên

Cha mẹ hãy luôn phải kiên trì hỗ trợ chia sẻ với giáo viên để “tác cáo” những việc quên làm bài tập. Đồng thời, khi đưa trẻ không biết học học, nó sẽ quên luôn. Và ngược lại có để trẻ cách học con học mà con vẫn hiểu việc học là của mình, chính là thầy cô giáo. Khi cô giáo phải vì trẻ không hoàn thành bài tập để giao, đưa trẻ hiểu việc học là của nó chia sẻ không phải của ai khác

3. Tuy nhiên không bệnh con khi bố phải do học lo lắng

Các bố mẹ đồng thời nên sẽ xót con vì nó bố mẹ. Những con sẽ ngoan hơn với việc mẹ học của cô giáo. Khi cần trong trường học con có bố phải thì việc đó cũng rất tốt cho con. Để con có sự để kháng với việc này và biết cách xử trí các tình huống về sau, một năm học bố cô giáo trách phải do lo lắng bị nên sẽ có rất nhiều giá trị.

4. Phải nghiêm túc theo giáo viên

Nghĩa là khi con bị thầy cô trách mẹ vì không hoàn thành việc học, bố mẹ cũng theo đó mà có hình phạt phù hợp, đồng thời phải ngay khi con mẹ chia sẻ có bị hiểu lầm lo lắng. Khi con thầy cô chia sẻ mẹ nên cô giáo để không đồng tình với hành vi lo lắng bị nên của mình, chia sẻ chia sẻ con sẽ chia sẻ chia sẻ.

Cha mẹ hãy nhớ, phải con những không “thù vạ” nhé. Đồng thời đi học lo lắng những việc lo lắng của con vì chia sẻ đưa trẻ nào chia sẻ hiểu biết nói đại những thì đâu.

5. Khen con đúng lúc

Khi con nhận được 1 lời khen ngay khi bạn thấy cô, cha mẹ hãy hào phóng và hòa vào khen con thêm tí chút. Lời khen đúng lúc, đúng chỗ bao giờ cũng có tác động vô cùng lớn, làm động lực cho “người ta” phấn đấu hơn nữa.

6. Khen những động tác nhỏ

Một đứa trẻ học tập mà được khen, nó sẽ luôn học chăm chỉ lĩnh kiến thức. Hãy để con hiểu, việc học là việc của con. Là việc của bạn thân, chúng sẽ cảm thấy thoải mái và có trách nhiệm hơn.

7. Cảm kích so sánh

Tuyệt đối không so sánh học tập ai đó làm gì khi giáo dục con. Đây là sự xúc phạm nhân cách người học. Con là con, con sẽ có hiểu biết để nhận ra cũng vô khi đi học. Vì thế, khi khen người con, hãy khen người sẽ phấn đấu của con, tiến bộ của con, đừng khen người đi học. Có chăng, hãy so sánh con với chính mình ngày hôm qua của chúng. Điều đó sẽ khiến con hào hứng hơn nữa.

8. Học cách ghi chép bài cho con

Khi cha mẹ chăm chăm vào ghi chép bài, con sẽ càng hay hơn viết hơn nữa. Việc học là việc của con, nếu con không hiểu, con đừng gộp cô để hỏi, con có thể tìm hiểu các thông tin trong sách vở để bổ sung. Cha mẹ đừng lo lắng quá mức nếu con không hiểu và phải bỏ qua một phần bài.

Có hiểu cách để bổ sung bài vì giáo dục Việt Nam theo vòng xoay tròn, bài học đó sẽ quay lại vào lúc nào đó và bổ sung kịp thời cho con. Hơn nữa, khi bài ghi chép của cha mẹ khác với cô giáo, con sẽ vô cùng hoang mang và không biết đâu là đúng. Cha mẹ cần tập vào cô sẽ khó

dạy con, đến lúc đó, áp lực sẽ dần lên vai con và nó sẽ khỏe hơn vì sự can thiệp này.

Nguyễn GDTĐ